



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 18/2542

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการรายงานของสถาบันการเงินและการรวบรวมประกาศที่มีผลบังคับใช้

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีเรื่องที่จะขอแถลงให้ทราบ 2 เรื่อง ดังนี้

1. การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงความถี่ของรายงานที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนจัดทำ

ตามที่ธนาคารมีนโยบายที่จะลดภาระของสถาบันการเงินในการจัดทำรายงานกลับขึ้นต่อธนาคารนั้น ธนาคารได้พิจารณาทบทวนแบบรายงานกลับที่ให้ธนาคารพาณิชย์ (แบบรายงาน ธพ.และวธ.) และบริษัทเงินทุน (แบบรายงาน บง.) ขึ้นต่อธนาคาร ทั้งนี้โดยธนาคารพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า ธนาคารยังคงมีข้อมูลเพียงพอต่อการกำกับควบคุมสถาบันการเงินที่กล่าว ผลการทบทวนสรุปได้ดังนี้

1) จากการทบทวนแบบรายงานธพ.และวธ. ทั้งสิ้น 68 รายงาน ธนาคารเห็นควรยกเลิกแบบรายงานจำนวน 20 รายงาน และให้เปลี่ยนความถี่ของการรายงานอีก 7 รายงาน โดยให้จัดทำเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน ซึ่งธนาคารได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542 เพื่อเสนอให้พิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งการของกระทรวงการคลัง

2.) จากการทบทวนแบบรายงานบง.ทั้งสิ้น 33 รายงาน ธนาคารเห็นควรยกเลิกแบบรายงานจำนวน 10 รายงาน ซึ่งธนาคารได้มีหนังสือเวียนถึงบริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทุกบริษัท ลงวันที่ 29 มีนาคม 2542 เพื่อให้ถือปฏิบัติต่อไปแล้ว

2. การรวบรวมประกาศและหนังสือเวียนที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมการที่จะรวบรวมประกาศและหนังสือเวียนตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่อแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทราบ และจะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อจำหน่ายในลักษณะเดียวกับที่ได้ดำเนินการแล้วในกรณีประกาศและหนังสือเวียนตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ฯ

สำหรับประกาศและหนังสือเวียนตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ฯ ซึ่งธนาคารได้รวบรวมไว้เพียงวันที่ 30 กันยายน 2539 นั้น ธนาคารจะได้ปรับปรุงเพิ่มเติม และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

8 เมษายน 2542